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Byggðakvóti 

• Farsæll vill leggja af byggðakvóta í núverandi mynd og að nýting hans verði tengd löndun 

dagróðrabáta (löndunarívilnun). 

• Árborg  Úthlutun byggðakvóta í núverandi mynd verði hætt. Öllum kvóta sem nú er 

úthlutað, sem byggðakvóta, verði ráðstafað til strandveiða. Ekkert annað fyrirkomulag getur 

uppfyllt þær væntingar sem gerðar eru til þess að veita hinum dreifðu byggðum stuðning. 

• Snæfell  Aðalfundur Snæfells leggur til að byggðakvóta verði úthlutað sem ívilnun við löndun 

gildir fyrir línu og handfærabáta undir 30 bt og meira sett í strandveiðar með þessu nýtast 

heimildirnar hinum dreifðu byggðum á gegnsæan hátt 

• Drangey   smábátafélag Skagafjarðar leggur til að byggðakvóta í Skagafirði verði einungis 

úthlutað til dagróðrabáta sem eru minni en 30 brt. Þá verði verði aldrei meira en 20% af 

byggðakvóta á Sauðárkróki úthlutað til hvers útgerðarfyrirtækis 

• Reykjanes Smábátafélagið Reykjanes leggur til að byggðakvóti verði veiddur af 

dagróðrarbátum undir 15 brt.  

• Sæljón:  Úthlutanir á aflaheimildum í Byggðakvóta verði ráðstafað inn í strandveiðar.  

 

Afladagbók 

• Farsæll krefst þess að þeir sem það kjósa geti áfram notað afladagbók. Þá krefst fundurinn 

þess að notkun afladagbókar-apps verði gjaldfrjáls. 

• Skalli  Dagróðrabátar verði undanþegnir því að halda afladagbók.  

• Klettur vill að afladagbók verði aflögð enda er afli báts sjáanlegur á vef fiskistofu stuttu eftir 

löndun.  

 

 Línur, svæðalokanir, netaveiðar 

• Snæfell krefst þess að ekki verði opnað fyrir dragnóta og netaveiðar fyrir innan línu sem 

dregin er úr Selskeri norður af Grundarfirði í Selsker austan við Skor á Breiðafirði. 

• Snæfell telur að ekki skuli beita reglugerðarlokunum eða skyndilokunum á handfæraveiðar 

heldur beita sektum eða veiðileyfis sviptingu á þá aðila sem fara ekki að settum reglum. 
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• Snæfell lýsir stórum áhyggjum vegna þess að búið er að heimila þorskanetaveiða með 10 

tommu möskva og farið er að nota mun dýpri net en áður var.  

• Snæfell mótmælir harðlega breytingu á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands um að 

aflvísir marki ekki lengur landhelgi við togveiðar.  Allir togarar styttri en 42 metrar er nú heimilt 

að stunda veiðar á ákveðnum svæðum að 4 sml og séu þeir styttri en 29 metrar að 3 sml.,  á 

þeirri forsendu að það minnki kolefnisspor þeirra og sé hluti af grænum orkuskiptum.  

• Snæfell krefst þess að óheimilt verði að nota flotvörpu við veiðar á loðnu, síld og makríl í 

íslenskri landhelgi.  Óumdeilt er að skaðsemi veiðarfærisins er fyrir hendi, t.d. ánetjast 

gríðarlegur fjöldi grásleppuseiða við veiðarnar.  Við löndun er skaðinn skeður auk þess að í 

aflanum er fullvaxin grásleppa. Bent skal á að við flotvörpuveiðar á sl. fiskveiðiári var magn 

grásleppu í lönduðum afla alls 58 tonn, rúmlega helmingi meira en úr botntrolli.  Jafnframt 

bendir Snæfell á að skipstjórar loðnuskipa gagnrýna notkun flottrolls við veiðarnar.     

• Krókur krefst þess að togveiðar innan 12 sjómílna verði bannaðar 

Það var meiningin með útfærslunni 1958. Sjómenn voru mjög ánægðir með það, í þá 
tíð. Það sem ynnist með þessu væri að veiðar á humri færðust yfir í gildrur. Sandsíli 
mundi einnig fjölga mjög mikið, vegna þess að hrogn sandsílisins eru marga mánuði 
að klekjast út. Sjá:  https://timarit.is/page/6777974?iabr=on#  Náttúrufræðingurinn 
1.-2. hefti 2013  

Auk afráns og samkeppni um fæðu geta verið aðrar ástæður fyrir bresti í nýliðun 
sandsílis, svo sem breytingar í umhverfinu. Frá því hrygningu sandsílis lýkur um 
áramót og þar til hrogn klekjast út vorið eftir getur margt gerst. Hraði eggþroska 
ræðst fyrst og fremst af sjávarhita, seltu og birtu en sömu þættir ráða einnig 
tímasetningu klaks. Sú tímasetningin getur verið afdrifarík því seiðin þurfa fljótlega 
eftir klak að finna hentuga fæðu. 

• Krókur ítrekar fyrri samþykktir að óheimilt verði að nota flottroll við veiðar á loðnu, 

• Elding leggur til að óheimilt verði að nota snurvoð við veiðar innan grunnlínupunkta 

• Drangey – smábátafélag Skagafjarðar ítrekar með vísan til fyrri samþykkta félagsins og 
sveitarstjórnar Skagafjarðar kröfu um að dragnótaveiðar á Skagafirði verði nú þegar 
takmarkaðar í samræmi við fyrra fyrirkomulag veiðanna á firðinum, þ.e. að svæðinu innan línu 
úr Ásnefi í vestri í Þórðarhöfða/Kögur í austri verði lokað fyrir veiðum með dragnót. 

• Drangey - smábátafélag Skagafjarðar mótmælir harðlega auknum heimildum til togveiða á 
grunnslóð umhverfis landið. Þá skorar félagið á stjórnvöld að endurskoða heimildir til veiða 
með dragnót upp í fjörur víða um land.  

• Drangey - smábátafélag Skagafjarðar krefst þess að flotvörpuveiðum á Íslandsmiðum verði 
tafarlaust hætt enda kemur mikið af grásleppuseiðum og öðrum fisktegundum í veiðarfærið 
sem meðafli. 

 

https://timarit.is/page/6777974?iabr=on
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• Smábátafélagið Reykjanes leggur til algjört bann við notkun flotvörpu við loðnuveiðar.  

• Smábátafélagið Reykjanes hafnar alfarið aukningu togveiða á stærri skipum nær landi vegna 

notkunar grænnar orku. 

• Báran:  griðarsvæði fiska á grunnslóð verði bætt með því að banna allar togveiðar fyrir innan 
12 mílur. 

• Farsæll: óheimilt verði að nota flottroll við veiðar á loðnu.  

 

Rannsóknir á lífríkinu 

• Farsæll: mælingar Hafrannsóknastofnunar á fiskistofnum verði endurskoðaðar. 

• Snæfell:  skorar á stjórnvöld að auka rannsóknir á lífríki Breiðafjarðar, sérstaklega ef auka eigi 

nýtingu þara úr firðinum, og hvaða áhrif hún hafi á lífríki Breiðafjarðar og viðgang fiskiseiða. 

• Elding leggur til að Hafrannsóknastofnun rannsaki lífvænleika fisks sem sleppt er við 

handfæra- og línuveiðar. 

• Drangey - smábátafélag Skagafjarðar telur ljóst að  vísindalegar forsendur veiðiráðgjafar 
Hafrannsóknastofnunar í flestum fiskitegundum hafa engan veginn staðist og skýringar 
stofnunarinnar ótrúverðugar og án viðunandi rökstuðnings. Styður félagið framkomnar 
hugmyndir um eflingu rannsókna á lífríki hafsins og samspili nytjastofna þess og einnig að 
rannsóknir og ráðgjöf verði aðskilin.  

• Sæljón hvetur umhverfisráðherra, að beita sér fyrir því að gert verði umhverfismat á 

áhrifum veiðarfæra á sjávarbotn, lífríki sjávar og loftslagsins – kolefnisjöfnun þess 

 

Ýmislegt 

• Farsæll mótmælir eftirliti Fiskistofu þar sem notaðir eru drónar 

• Krókur leggur til að veiðigjald verði staðgreitt og allir útgerðarflokkar greiði prósentu af 
markaðsverði.   

• Snæfell  lýsir stuðningi við að reglum um ísprósentu og endurvigtun verði breytt þannig að 

sama ísprósenta gildi fyrir allan afla á hafnarvog. Ísprósenta geti verið mis mikil eftir útgerða 

flokkum.  

• Elding:  leggur til að skel- og rækjubætur verði sett í leigupott innan 5,3%  
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• Félag smábátaeigenda á Austurlandi: vill að skoðað verði að í stað svonefndrar 
innviðaleiðar í skýrslu starfshópa „Auðlindarinnar okkar“ verði því aflamarki úthlutað með 
sambærilegum hætti og gert er við viðbótarheimildir í makríl.  Leiguverð verði sama upphæð 
og veiðigjald er í viðkomandi tegund og úthlutun bundin við dagróðrabáta minni en 30 brt 
enda séu þeir styttri en 15 metrar.  Settar verði reglur sem verði með hámarki á hvern aðila. 

Greinargerð: Hugsanlega gæti aðgerð af þessum toga ýtt undir nýliðun í greininni og 
samhliða strandveiðum og grásleppu gert trillu útgerð að heilsár atvinnu. 

• Klettur vill að sjálfskoðun báta verði að einhverju leyti leyfð. Með því minnki árlegur 

kostnaður útgerða sem og að lengja líftíma björgunarbáta.  

• Báran vill að aflaregla verði hækkuð úr 20% í 25%. 

• Sæljón leggur til að handfæraívilnun verði 30%.   

• Sæljón leggur til að handfæraveiðar verði undanþegnar hrygningarstoppi. 

• Sæljón mótmælir harðlega reglugerðabreytingu um fjölda gildra í 2000 pr. bát. 

• Sæljón krefst þess að humarveiðar verði eingöngu heimilar í gildrur á bátum undir 30 
tonnum  og 15 metrum 

• Árborg:   Áríðandi er, að teknu tilliti þess samfélags sem við byggjum og loftlagsmarkmiða 

stjórnvalda, að viðurkennt verði að veiðar með handfærum séu vistvænni en aðrar veiðar 

sem stundaðar eru hér við land.  Jafnt og eigendur tvinn bíla eiga handfæraveiðar að njóta 

ívilnunar. 

Greinargerð:  Veiðarnar eru stundaðar á tvinn bátum, þ.e. þeir hafa tvær aflrásir, önnur sem nýtir 

jarðefnaeldsneyti til keyrslu að og frá veiðistað og hin sem knúin er af orku frá rafgeymum sem nýtt er 

til veiða. Rafgeymar eru svo hlaðnir á keyrslu og með landrafmagni. 

Félag smábátaeigenda á Austurlandi: samþykkir að styðja hvalveiðar. 

Smábátafélagið Reykjanes  er hlynnt áframhaldandi hvalveiðum. 

Sæljón  styður áframhaldandi hvalveiðar 

Hrollaugur   fordæmir vinnubrögð Auðlindarinnar okkar sem voru kunngjörð á dögunum. 
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